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เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.  
 
นายคีรี สุบรรณรัตน์ - เมื่อสมาชิกมาครบองค์ประชุมแล้ว ผมขอจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและ 
(ประธานสภาฯ) ขอเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัง สมัยสามัญ สมัยที ่ 2 

ประจำปี พ.ศ. 2565 ตามระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลวัง ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
นายคีรี สุบรรณรัตน์   -  ขอเชิญสมาชิกทุกคนร่วมปลูกป่าจิตอาสา ที่สะพานวัง เวลา 13.30 น. 
(ประธานสภาฯ)  โดยให้มีการแต่งกายชุดจิตอาสา ประสานงานโดยผู้ใหญ่ เป็นกิจกรรมจิตอาสา

ประจำอำเภอ ร่วมปลูกป่าโกงกางที ่สะพานวัง พร้อมกันที ่เขื ่อนประมาณ 
13.30 น. ที่เขื่อนสะพานวัง ในเรื่องต่อไปการไปอบรมสมาชิกสภา สมาชิกสภา
ไม่ได้มีการไปอบรม สอบถามเจ้าหน้าที่ว่ามีการติดขัดตรงไหน โดยจะให้มีการ
ชี้แจงในที่ประชุมสภาฯ โดยทางเราได้เสียโอกาสไปอบรมหาความรู้ของสมาชิก
สภา ในส่วนตัวผม อยากให้สมาชิกได้ไปทุกคน เพราะผมได้ทำหนังสือไว้
หมดแล้ว และขอจากอำเภอแล้ว แต่เกิดความติดขัดจากสำนักงานเบิกไม่ทัน   
ทำให้เกิดความไม่เข้าใจ โดยผมได้แจ้งเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 วันที่ได้
ประชุมครั้งก่อนและก็ได้แจ้งปลัดคนเก่า ปลัดเฉลิมพล ซึ่งอยู่ว่าทางเราจะไป
อบรมวันที ่ 20 พฤษภาคม 2565 สมาชิกท่านใด สงสัยให้สอบถามทาง
สำนักงานได้ โดยรักษาการปลัด นายสงวนศักดิ์ วิมลศรี ชี้แจงได้ สมาชิกท่านใด
สงสัยสามารถสอบถามได้เลยครับ 

นายสายชล สอนจันทร์ -  ครับ เรียนท่านประธานสภา นายก อบต. และสมาชิกทุกท่าน ผมขอสอบถาม  
(ส.อบต.ม.1) ผมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัง หมู่ที่ 1 การไปประชุมของเรานี้     

ที่ไม่ได้ไปอบรม ผมขอถามฝ่ายเกี ่ยวข้องว่า สาเหตุอยู่ตรงไหน ติดขัดอะไร     
เมื่อท่านประธานได้แจ้งไปแล้ว ผมก็ขอให้ฝ่ายเกี่ยวข้องตอบด้วยครับ 

นางหนูวรรณ ชุณหพงศ์พิเชฐ เรียน ประธานสภาฯ ท่านสมาชิก อบต.ทุกท่าน คณะบริหารและหัวหน้าส่วน 
(หัวหน้าสำนักปลัด) ราชการ เรื่องการอบรมที่จังหวัดภูเก็ต วันที่ 20-23 พฤษภาคม ติดขัดท่ีสมาชิก

ไม่ได้ไป ท่านประธานสภาได้ทำหนังสือมาให้สำนักปลัดเมื่อวันที่ 29 เมษายน 
โดยให้มากับธุรการ หลังจากนั้น  ก็ได้ประสานสมาชิกและผู้บริหารว่าจะเอายอด
จำนวนผู้เข้าร่วมการอบรม และสรุปได้เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2565   สรุป
ผู้เข้าร่วมการอบรมทั้งหมด 9 คน  หลังจากนั้นวันที่ 6 พฤษภาคม 2565ได้ทำ
หนังสือไปอำเภอท่าชนะเพื่อขออนุญาตให้ประธานสภาเข้าร่วมอบรมโดยได้รับ
หน ังส ือตอบกล ับจากอำเภอท่าชนะเมื่อว ันท ี ่  10 พฤษภาคม 2565              
ทำเอกสารได้ผิดพลาดตรงที ่หัวหน้าสำนักปลัดได้ทำหนังสือขออนุญาตเอง      
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น บุคคลท่านใดไปต้องเป็นคนขออนุญาตเอง ซึ่งสำนักปลัดต้องแก้ไข
หนังสือโดยให้ผู้ช่วยธุรการดำเนินการในส่วนนี้ และได้นับวันเวลาถ้าสมาชิก 
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 เดินทางไปวันที ่ 20 พฤษภาคม 2565 ต้องทำเอกสารส่งให้ฝ่ายการเงิน         
ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 เป็นเวลาที่เหมาะสมที่ส่งเอกสารให้ฝ่ายการเงิน 
โดยช่วงวันที่ 13-16 เมษายน 2565 ซึ ่งเป็นวันหยุด ผู้ช่วยธุรการได้ส่ง
ข้อความในไลน์ อบต.วัง ประสานงานให้ทางสมาชิกอบต.มาเซ็นเอกสาร แตไ่ม่มี
สมาชิกท่านใดมา ซึ่งได้มาเซ็นเอกสารเสร็จในวันที่ 27 เมษายน 2564 เวลา 
10.00 น.ท่านสมาชิกได้เซ็นครบทุกคน และได้ประสานฝ่ายการเงินในช่วงบ่าย
เพื่อขอเบิกค่าลงทะเบียน ฝ่ายการเงิน นางภัทรกร เรืองปลอด แจ้งว่าในวันที่    
18-19 พฤษภาคม 2565 มีความจำเป็นต้องลาโดยเร่งด่วน เนื่องจากญาติเสีย
ที่จังหวัดชลบุรี ไม่สามารถทำได้ทัน 

นายคีรี สุบรรณรัตน์ - ครับ ขอบคุณครับ กระผมได้สอบถามกับทาง อบต.อ่ืนไปว่าเวลาประมาณ 1 เดือน  
(ประธานสภาฯ)   สามารถทำเอกสารได้แล้วเสร็จภายใน 1 เดือนได้หรือไม่ เลยอยากทราบว่า

ติดขัดอะไรที่ไม่สามารถเบิกได้ บางทีในกรณีที่ฝ่ายการเงินงานยุ่งเราสามารถ   
ส่งเรื่องก่อนได้สัก 1 อาทิตย์ 

นางหนูวรรณ ชุณหพงศ์พิเชฐ การไปอบรมโดยยืมค่าลงทะเบียนเพ่ือไปลงทะเบียนหน้างาน ทาง อบต.ไม่สามารถ 
(หัวหน้าสำนักปลัด) ออกเช็คให้สมาชิกถือไว้ก่อนได้ ในเมื่อเรายังไม่ได้เดินทางไปราชการ  

นายคีรี สุบรรณรัตน์ กรณีถ้าการเงินไม่อยู่ นางภัทรกร ช่วยปลอด ไม่อยู่ ใครที่จะสามารถทำแทนหรือ 
(ประธานสภาฯ)  รักษาการแทนได้บ้าง 

นางภัทรกร เรืองปลอด การเดินทางไปราชการ ไม่ว่านายกหรือประธานสภาฯ ตามระเบียบ ผู้ว่าราชการ 
(นักวิชาการเงินและบัญชี) จังหวัดเป็นผู้อนุญาต ถ้าเป็นท้องถิ่น อบต. ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบอำนาจให้กับ

นายอำเภอเป็นผู้อนุญาต เพราะฉะนั้น ประธานสภาหรือว่านายกจะเดินทางไป
ราชการต ้องขออน ุญาตจากกนายอำเภอเป ็นอ ันด ับแรก เพราะฉะนั้น            
การเดินทางจะแยกเป็น 2 ประเด็น ให้ทางสภาเข้าใจ กรณีของสมาชิก 
ประธานสภาจะไปอบรมว ันที ่  20 - 22 พฤษภาคม 2565 ที ่ผ ่านมา 
ประธานสภาแจ้งความจำนงจะไปอบรม 19 เมษายน ขั้นตอน ประธานสภา
แสดงเจตจำนง สมาชิกแจ้งเจตจำนงแล้วว่าจะไปอบรมโครงการนี้ เพราะฉะนั้น
หนังสือรับที ่เราลงรับ ที ่รับมาต้องลงทะเบียนวันไหนสาระสำคัญคือว ันที่
ลงทะเบียน ส่วนการเดินทางเป็นอันหลัก เพราะฉะนั้น ในเมื่อเรารู้ว่าเราจะไป
อบรมโครงการนี้วันที่เท่านี้ เราต้องดูในหนังสือที่เชิญไปประชุมกำหนดอะไร     
ให้ลงทะเบียนวันที่เท่าไหร่ เพราะฉะนั้นต้องยึดประเด็นนี้ก่อน ของสมาชิกต้อง
ขออนุญาตประธานสภาฯเพราะอำนาจของประธานสภาในการอนุญาตให้
สมาชิกเดินทางไปราชการไม่ใช่ของนายกฯ ขั ้นตอนแรก ประธานสภาฯ        
ต้องสอบถามไปยังนายกอบต.ด้วยว่ามีงบประมาณเพียงพอที่จะเข้าร่วมการ
ฝึกอบรมในครั้งนี้หรือไม่ โดยในบันทึกข้อความให้นายกเกษียรหนังสือว่ามี
งบประมาณเพียงพอ ขั้นตอนต่อไปคือทำหนังสือขออนุญาตให้ประธานสภา
เดินทางไปราชการต่อนายอำเภอ สมาชิกเป็นอำนาจของประธานสภาที่จะ
อนุญาต เพราะฉะนั้นช่วงเวลาที่ขอและตอบกลับมา ดำเนินการวันไหน แต่วันที่ 

 
/ทราบรายละเอียด... 
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 ทราบรายละเอียดวันที ่ 17 พฤษภาคม 2565 ผู ้ช่วยธุรการโทรมาแจ้งว่า
สมาชิกจะไปอบรม ทางนี้ได้สอบถามว่าจะไปอบรมวันไหน เพราะค่าลงทะเบียน
ยังไม่ได้เบิกที่จริงแล้ววันที่ 17 พฤษภาคม 2565 ควรจะยืมค่าใช้จ่ายเดินทาง
ไปราชการ เพราะกำหนดไว้ให้ลงทะเบียนวันที่เท่าไหร่ แต่ถ้าลงทะเบียนไม่ทัน
จะถามว่าสามารถลงหน้างานได้หรือไม่ ได ้ ลงหน้างานหมายถึงจ ่ายเงิน
ค่าลงทะเบียนวันที่เราไปอบรม เพราะฉะนั้นสมาชิกพร้อมเดินทางไปวันที่ 19 
แล้วจริงหรือไม่ เพราะฉะนั้นเงินก็สมควรเบิกก่อน เพราะการทำงานบางทีก็ต้อง
เผื่อการฉุกเฉินกรณีที่ไม่อยู่ นางหนูวรรณ ชุณหพงศ์พิเชฐ เป็น ผอ.กองคลัง ถ้า
การเงินไม่อยู่ ใครสามารถทำแทน ผอ.กองคลัง ก็สามารถทำแทนในตอนนั้นได้ แต่
ก็เข้าใจหัวหน้าสำนักปลัด มารักษาการแทน ผอ.กองคลัง ก็ไม่เข้าใจระบบบัญชี
การเงิน เป็นปัญหาที่ทางผู้บริหารต้องแก้ไขปัญหา เพราะว่าการย้ายได้มีการ
บอกล่วงหน้า 

นายคีรี สุบรรณรัตน์  - ครับ ขอบคุณมากครับ 
(ประธานสภาฯ)  

นางหนูวรรณ ชุณหพงศ์พิเชฐ  - ค่ะ ดิฉันมารักษาการแทน ผอ.กองคลัง ก็ไม่เข้าใจระบบบัญชีการเงิน แตไ่ด้
(หัวหน้าสำนักปลัด) ประสานไปทางมหาวิทยาลัยแล้วว่าจะลงทะเบียนหน้างาน 

นางภัทรกร เรืองปลอด ลงทะเบียนหน้างานก็สามารถลงได้ค่ะ 
(นักวิชาการเงินและบัญชี) 

นายคีรี สุบรรณรัตน์  - ครับ ขอบคุณฝ่ายสำนักงานครับ มีสมาชิกท่านใดสงสัยอะไรอีกหรือไม่ครับ  
(ประธานสภาฯ)  ฝ่ายการเงินและสำนักปลัดได้มาชี้แจงแล้วที่ไปไม่ทันเพราะอะไร ผมได้ประสาน

กับปลัดเฉลิมพล โดยปลัดเฉลิมพลได้โทรมาสอบถามว่าทาง อบต.วัง ไม่ได้มีการ
ไปอบรมใช่หรือไม่ ผมตอบว่าใช่ครับ และประธานสภาที่ท่าชนะได้สอบถามว่า
ทำไมถึงไม่ได้ไปอบรม เพราะที่ได้พูดคุยไป อบต. อ่ืนได้มีการไปอบรม ที่ท่าชนะ
ไปกันหมดแล้ว เหลือตำบลวัง ผมได้อ้างและแก้ตอบไปว่าทางของเราไว้ไปรอบ
หลัง ประธานสภาท่าชนะได้สอบถามว่าปัญหาอะไร ผมได้ตอบว่าปัญหาทาง
สำนักงานนิดน้อย ก็ขอขอบคุณทางสำนักงานครับผม  

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว  
นายคีรี สุบรรณรัตน์  เรื่องการรับรองรายงานการประชุม การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัง 
(ประธานสภาฯ)  สมัยสามัญ สมัยที ่ 1 ประจำปี 2565 ขอเชิญสมาชิกได้อ่าน ถ้าผิดพลาด

ตรงไหนก็แก้ไขได้ครับ เชิญครับ  

นายสมมารถ ช่วยรักษา  เรียนประธานสภา บรรทัดที่ 9 เรื่องที่เราจะสร้างความรัก สามัคคี ให้กับองค์การ 
(นายก อบต.) บริหารส่วนตำบลวัง ที่ได้เขียนไว้ ยังไม่ได้ใจความ จะเพิ่มคือเราจะไม่ให้มี

การเมืองในองค์กร และบรรทัดที่ 7 ส่วนท้ายๆ แก้ไขให้ได้ใจความ เพ่ือให้ตำบล
วังเป็นตำบลที่น่าอยู่ครับ 

 
/นายเสถียรชัย... 
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นายเสถียรชัย อักษรสม ขออนุญาตครับ กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิกทุกท่าน  
(รองนายก) โดยเฉพาะวาระประชุม ผมเองมีเวลาไม่มากหนักเลยได้อ่านมาบ้าง เพราะ

ปัญหาทางสุขภาพ ก็มีอีก 1 วรรค อ่านแล้วรู้สึกไม่เข้าใจเท่าที่ควร ก็คือในส่วน
ของหน้าที่ 4 ของบรรทัดกลางๆ ที่ใช้คำว่าการขอใช้โครงการไป 3 ล้านกว่าบาท 
ที่จะมาทำถนนสายนาปลาพง หมู่ที่ 2 ซึ่งได้แน่นอน ส่วนที่นายกกล่าว และ
ถนนสายนี้ผมก็จะทำให้เสร็จเป็นเส้นๆ ไปเลย โดยผมจะใช้งบประมาณของ 
อบต.วัง อีกประมาณ 2 กว่าบาท ผมได้ลองอ่านแล้วยังไม่ค่อยเข้าใจเท่าที่ควร 
ในส่วนของอีกประมาณ 2 กว่าบาท ยังไม่เข้าใจครับ ดำเนินการต่อไปให้เสร็จ
สิ้นไปเลย แต่อีกประมาณ 2 กว่าบาทตรงนี้ ผมรู้สึกยังไม่ค่อยเข้าใจครับ 

นายสมมารถ ช่วยรักษา  ครับผม งบทางจังหวัด 3 ล้านบาท และงบของเราที่จะจ่ายขาดที่เราจะจ่าย  
(นายก อบต.) ประมาณ 2 ล้านกว่า ถึง 2,700,000 บาท  

นายคีรี สุบรรณรัตน์ ให้เติมไปประมาณ 2,700,000 ครับ 
(ประธานสภาฯ) 
นายสายชล สอนจันทร์ หมู่ที่ 1 เรื่องการซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน หน้าที่ 7  รู้สึกวันนั้นเพ่ิมบ่อไปอีก 3 บ่อ 
(ส.อบต.ม.1) และตอนนั้นตู้คอนโทรลยังไม่มีครับ ส่วนของเพ่ิมเติมยังไม่ครบ และตู้คอนโทรล 

4 ตู้ และบ่อทั้งหมด 3 บ่อ มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัง 1 บ่อ และ
บ้านเกาะมุกข์ 2 บ่อ ที่เพ่ิมไป และมีตู้คอนโทรล 4 ตู้ ที่ขอเพ่ิมครับ  

นายสมมารถ ช่วยรักษา ตอนนั้นที่เราคุยกัน 17 โครงการก็มีการเพิ่มบ่อบาดาลเป็น  18 โครงการ  
(นายก อบต.) และ โครงการที่ 19,20 ถ้าไม่ครบเอาตามนี้ก่อน ที่เหลือจะทำให้ ที่เราลงบางที

อาจขาดตกบกพร่องไปบ้าง แต่สำคัญที่สุดตอนนี้เราไม่อยากเพิ่มแล้ว เพราะถ้า
เพ่ิมจะช้าไปเรื่อย อีกอย่างหนึ่งไม่ว่าจะตู้คอนโทรลที่เรายังไม่มี แต่หลังจากนี้เรา
จะรับเจ้าหน้าที่ ที่เป็นช่างไฟฟ้าเกี่ยวกับตู้คอนโทรล เราจะเข้าไปทำของส่วน
ตรงนี้เองครับ 

นายคีรี สุบรรณรัตน์ ในเมื่อท่านสมาชิกอ่านบันทึกประชุมเรียบร้อยแล้ว มีการแก้ไข 2-3 แห่ง อย่าง 
(ประธานสภาฯ) อื่นไม่มีการแก้ไขอะไรแล้ว ในเมื่อสมาชิกอ่านบันทึกในการประชุมเสร็จแล้ว     

ขอมติรับรองรายงานการประชุม ครับ ขอมติที่ประชุมครับ 
มติที่ประชุม เห็นด้วย เอกฉันทค์รับ  

ระเบียบวาระท่ี 3 ญัตติเรื่องพิจารณาให้ความเห็นชอบ/อนุมัติ   
 3.1 แต่งตั้งเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัง 
นายคีรี สุบรรณรัตน์ 1.การแต่งตั้งเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัง ตำแหน่ง เลขานุการ 
(ประธานสภาฯ) สภาได้ว่าง โดยปลัดเฉลิมพลได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งปลัด อบต.ที่ อบต.คันธุลี 

โดยจะแต่งตั้งเลขานุการสภา โดยผมจะขอให้เพื่อนสมาชิกเสนอเลขานุการสภา 
และขอผู้รับรอง 2 ท่าน ถ้ามีมากกว่า 2 ท่าน จะลงคะแนนแบบเปิดเผยหรือ
ลงคะแนนลับ ผมจะสอบถามสมาช ิกว ่าจะเอาแบบไหนกัน ลำดับแรก               
ผมขอสมาชิกเสนอผู้แต่งตั้งเลขานุการสภา เสนอชื่อรับรอง 2 คน ครับ ขอเชิญ 
นายวีระ ปลอดจินดา ครับ 
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นายวีระ ปลอดจินดา เรียนท่านประธาน ผมนายวีระ ปลอดจินดา สมาชิก อบต.หมู่ที่ 6  ขอเสนอ  
(ส.อบต.ม.6) นายปิยะ แซ่เอีย เป็นเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัง ครับ 

นายคีรี สุบรรณรัตน์ ขอผู้รับรอง 2 คน ครับ ผู้รับรอง  
(ประธานสภาฯ) ผู้รับรอง  นายสายชล สอนจันทร์ สมาชิก อบต.หมู่ที่ 1  
                นายชวลิต สองปักษี สมาชิก อบต.หมู่ที่ 7 
 ครับท่านใดจะเสนอเพิ่มเติมอีกไหมครับ ในเมื่อสมาชิกไม่เสนอใคร ถ้าเสนอคน

เดียวตามกฎหมายให้กล่าวว่า นายปิยะ แซ่เอีย ได้เป็นเลขานุการสภาองค์การ
บริหารตำบลวัง ขอเชิญ นายปิยะ แซ่เอีย มานั่งทำหน้าที่เลขานุการสภาครับ   
ในนามสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัง ในฐานะประธานสภาก็ขอแสดงความ
ยินดีกับ นายปิยะ แซ่เอีย ในตำแหน่งเลขานุการองค์การบริหารส่วนตำบลวัง   
ได้ปฏิบัติหน้าที่ ณ บัดนี้ ต่อไปก่อนจะเข้าระเบียบวาระที่ 3 สมาชิกก็อยากฟัง 
ความรู้สึกของเลขานุการคนใหม่ มีความภูมิใจ และขอบคุณสมาชิกที่เลือกท่าน
มาทำหน้าที่ เชิญครับ 

นายปิยะ แซ่เอีย ครับ เรียนท่านประธานสภา ท่านฝ่ายบริหาร และสมาชิกทุกท่านครับ ผมรู้สึก 
(เลขานุการสภา) ยินดี และพร้อมที่จะทำหน้าที่ตรงนี้ ขอขอบคุณเพ่ือนสมาชิกทุกๆ ท่าน ครับ  

นายคีรี สุบรรณรัตน์  เนื่องจากนายปิยะ  แซ่เอีย ได้รับการแต่งตั้งเป็นเลขานุการสภาองค์การบริหาร
(ประธานสภาฯ) ส่วนตำบลวัง ทำให้ตำแหน่งคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา 
 องค์การบริหารส่วนตำบลวังว่างลง จึงสมควรเสนอชื่อผู้ที ่จะทำหน้าที ่แทน   
 นายปิยะ  แซ่เอีย ในตำแหน่งนี้ มีสมาชิกท่านใดจะเสนอชื่อบ้างยกมือได้เลยครับ 

นายชวลิต  สองปักษี ผมนายชวลิต  สองปักษี ขอเสนอชื่อนางประเดิม  สวนอาษา เป็นกรรมการ 
(ส.อบต.ม.7) ตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัง ครับ 

นายคีรี สุบรรณรัตน์ ขอผู้รับรอง 2 คน ครับ ผู้รับรอง  
(ประธานสภาฯ) ผู้รับรอง  นายวีระ  ปลอดจินดา สมาชิก อบต.หมู่ที่ 6  
                นายชวลิต สองปักษี สมาชิก อบต.หมู่ที่ 7 

ครับท่านใดจะเสนอเพิ่มเติมอีกไหมครับ ในเมื่อสมาชิกไม่เสนอใคร ถ้าเสนอคน
เดียวตามกฎหมายให้กล่าวว่า นางประเดิม  สวนอาษา ได้เป็นกรรมการตรวจ
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัง  ขอเชิญ นางประเดิม    
สวนอาษา กล่าวแสดงความรู้สึกครับ 

นางประเดิม  สวนอาษา ขอขอบคุณเพ่ือนสมาชิกค่ะที่เสนอชื่อดิฉันเป็นกรรมการตรวจรายงานการประชุมค่ะ 
(ส.อบต.ม.8)   
    3.2 การโอนถ่ายภารกิจดูแลบำรุงรักษาโครงการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก 

โครงการประตูระบายน้ำคลองท่าม่วง ขนาดบานระบาย 600x300 เมตร 
จำนวน 3 ช่อง ของตำบลวัง อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  

นายคีรี สุบรรณรัตน์ การโอนถ่ายภารกิจดูแลบำรุงรักษาโครงการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก โครงการ
(ประธานสภาฯ) ประตูระบายน้ำคลองท่าม่วง ขนาดบานระบาย 600x300 เมตร จำนวน 3 ช่อง  
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ของตำบลวัง อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ขอเชิญนายก อบต.ชี้แจงเรื่อง
ของการส่งมอบภารกิจดูแลบำรุงรักษา ให้สมาชิกได้รับทราบ ว่าการบำรุงรักษา 
ดูแลยังไง ของประตูระบายน้ำคลองวัง ว่าจะตั้งงบประมาณการบำรุงรักษาหรือ
ไหม และส่วนของ อบต. มีหน้าที่อะไรบ้าง ขอเชิญฝ่ายบริหารชี้แจงครับ 

นายสมมารถ ช่วยรักษา - ครับ ด้วยความเคารพ ประธานสภาและสมาชิกทุกๆท่าน สำหรับโครงการถ่ายโอน 
(นายก อบต.) โครงการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก โครงการประตูระบายน้ำคลอง ท่าม่วง 

สำหรับโครงการนี ้ได้ก่อสร้างสิ ้นสุดไปแล้ว ได้มีเจ้าหน้าที ่ของช่างอาวุโส                  
กรมชลประทาน รักษาการแทนผู้อำนวยการชุมชน ประธานสุราษฎร์ธานี ได้มี
การมาพูดคุยกับผม ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง ก็เพื่อจะให้โครงการที่อยู่ใน
ตำบลวังเกิดประโยชน์สูงสุด ในการที่เราจะรับมอบ มีอยู่ 2 อย่าง เรารับมาดูแล         
ถ้ารับมาดูแล รับได้ 2 อย่าง คือรับเลยกับรับขาด เราต้องดูแลถ้าเครื่องเสียหรือ
มอเตอร์เสียเราต้องมีงบประมาณไปซ่อมด้วย ผมได้ทำความเข้าใจ คิดว่าคลองวัง 
เขื่อนตัวนี้ที่ผ่านมาของเราคือเขื่อนกั้นน้ำเค็มจริงๆ คลองวังตัวนี้ผมคิดจะขุดทิ้ง
ไป 1 รอบ เนื่องจากปีนั้นน้ำท่วมพร้อมกับที่มีการมาขุดลอกคลอง ผมได้พูดคุย
กับผลกระทบชาวบ้านข้างบน หมู่ที่ 8 และหมู่ที่ 2 บังเอิญปีนั้นที่เราจะมาขุดทิ้ง  
มีการมาสำรวจคลองวัง ผมได้ไปพูดคุย เขาบอกว่าเขื่อนตัวนี้ถ้าเราขุดทิ้งจะมี
ผลกระทบมากเพราะว่าตอนน้ำทะเลสูงสุดน้ำเค็มจะขึ้นถึงบนถนนดำ แต่ตอนนี้
เรามีเขื่อนน้ำจะไหลช้า ถ้าขุดทิ้งจะมีปัญหาในเรื่องของน้ำท่วมอย่างเดียว ถ้าเรา
ขุดคลองนี้ออกจะมีผลกระทบระยะยาวและเป็นบริเวณกว้าง ซึ่งผมได้เข้าไป
พูดคุยกับทางชุมชน ถ้าอยากให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทางออกคือถ้าเราไม่มี
งบประมาณไปดูแล ทางผมไม่ได้มีงบประมาณ แต่ว ่าเขื ่อนมีความจำเป็น        
ขอแนะนำให้เราดูแลคือเขาจะมอบให้เราดูแลบริหารจัดการในเรื่องของน้ำ และ
ผมได้หารือกับผู้นำชุมชน สมาชิก อบต. ผู้ใหญ่บ้าน เพราะว่าที่ผ่านมาเราไม่ได้
ดูแล เขาได้จัดเจ้าหน้าที่เข้าไปดูบ้างเป็นบางครั้ง และได้เกิดปัญหา รอบล่าสุดได้
มีการทุบรั้ว ทุบประแจและหยอดกาว ทางเจ้าหน้าที่ได้ส่งรูปไปทางชุมชน และ
ชุมชนได้โทรมาหาผม ผมได้เข้าไปแก้ปัญหาใช้กาวหยอด และเขียนเบอร์
โทรศัพท์ไว้ ผมได้คุยกับสมาชิกอบต. นายคงศักดิ ์ พุ่มกล่อม สมาชิก อบต.หมู่ที่ 
4 ว่าถ้าเรารับมอบมาดูแลทางเขาจะตั้งงบประมาณไว้ให้ ถ้ามอเตอร์เสีย เขาจะ
มาซ่อมให้ เราแค่เข้าไปดูแลบริหาร    เอาคนเข้าไปเปิดปิดน้ำ และส่วนในเรื่อง
ของการเปิดปิดน้ำก็เป็นปัญหา เพราะโซนด้านล่างอยากดักปลา โซนด้านบน
อยากให้น้ำแห้ง ปัญหานี้มีมาตลอด ที่น้ำลงมาไม่ทันเพราะว่าไม่ใช่สาเหตุจาก
เขื่อนอย่างเดียว สาเหตุจากการตีป่าข้างบนใช้ไม้ไปขวางกั้นคลอง และได้ไปพบ
มา 2-3 ครั้ง ไปพบในที่นึง ผู้รับเหมาทำเสร็จไม่ได้รื้อกลับ ผมคิดว่าในเรื่องการ
ดูแลได้มีแนวคิดพูดคุยกับทางผู้ใหญ่ และสมาชิก อบต. คิดไว้ว่าจะทำกุญแจไว้
สัก 2-3 ชุด สำหรับเจ้าหน้าที่เพ่ือเปิดปิดน้ำในเขื่อนนี้ 

นายคีรี สุบรรณรัตน์ - ครับ ท่านนายกฯ ผมคิดว่าสำหรับตอนนี้ผมไม่สามารถรับรองได้ เพราะตอนนี้ 
(ประธานสภาฯ) เป็นการส่งมอบแล้ว ผมดูแล้วไม่สามารถรับได้ บันทึกข้อความของกรมชลประทาน 

เรื่องขอแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการส่งมอบโครงการระบายน้ำคลองท่าม่วง 
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 ตามระเบียบธุรการว่าด้วยภารกิจถ่ายโอนให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขอ
แจ้งให้ทราบ ประธานส่งมอบนายกองค์การบริหารส่วนตำบลประสงค์ รับมอบ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลประสงค์ ผู้อำนวยกองช่าง และประธานส่งมอบ
ผู้อำนวยการแผนงาน ต้องไปแก้ก่อนครับ เอกสารอยู่กับผมครับ ให้ท่านนายกดู
ครับว่าผิดระเบียบ ทางเรารับภารกิจไม่ได้เพราะไม่ได้เขียนว่าองค์การบริหาร
ส่วนตำบลวังรับมอบโครงการ 

นายสมมารถ ช่วยรักษา - ครับ ถ้าเราจะรับไปดูแล ต้องทำหนังสือแย้งอีกทีครับ 
(นายก อบต.)  

 3.3 การขอเข้าทำประโยชน์ ในพื้นที่ป่าไม้ การขออนุญาตขอเข้าทำประโยชน์ 
นายคีรี สุบรรณรัตน์ พ้ืนทีป่่าไม้ให้เป็นไปตามกฎหมาย และได้ติดต่อผู้เกี่ยวข้อง ครับเชิญท่าน 
(ประธานสภาฯ) นายกชี้แจงครับ 
นายสมมารถ ช่วยรักษา สำหรับโครงการเข้าทำประโยชน์ในพื้นท่ีป่าไม้ พิจารณาให้ความเห็นชอบ 
(นายก อบต.) เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายของกฎกระทรวงและระเบียบที่เกี่ยวข้องเนื่องจาก 

ในพื้นที ่หมู ่ที ่ 5 ได้มีการร้องเรียนไปยังศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด เพื ่อให้มา
ตรวจสอบแนวเขตของนายทุนที่เข้ามาทำประโยชน์และเราจะได้ทำถนนเป็น
ถนนรอบเขาไปยังถ้ำศิลาเตียบ ได้พูดคุยกับเจ้าหน้าที ่ป่าไม้ และอีกหลาย
หน่วยงาน และได้เข้าไปตรวจสอบแนวเขต เรื่องขอความเห็นชอบจากองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีป่าไม้ตั้งอยู่ ได้เห็นชอบของส่วนราชการที่ได้เข้ามาทำ
ประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ให้พิจารณาดำเนินตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด โดยให้
หน่วยงานเข้าทำประโยชน์ในเวลา 180 วัน บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ       
ได้ผ่านรัฐมนตรีเรียบร้อยแล้วแต่ต้องมีหลักฐาน และการเห็นชอบจากท้องถิ่นซึ่ง 
บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติได้ร้องขอกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น     
นำเรื ่องเข้าสภามีมติเห็นชอบ บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติได้นำหลักฐานมา
ประกอบในการยื่นขออนุญาตสภาเข้าทำประโยชน์พื้นที่ป่าไม้ได้อย่างถูกต้อง
ตามกฎหมายทั่วไป จึงขอความอนุเคราะห์จากกรมส่งเสริมการปกครองส่วน
ท้องถิ่นประสานงานไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแจ้งไปยังกรมป่าไม้
ต่อไป เป็นหนังสือขอความร่วมมือจากกระทรวง แต่สำหรับของตำบลวังยังไม่มี
พ้ืนทีข่องบริษัทโทรคมนาคมเข้ามาขอติดตั้ง  

นายคีรี สุบรรณรัตน์ กรณีหน่วยงานราชการหรือส่วนใดเข้าทำผลประโยชน์ในพื้นท่ีป่าไม้ได้ขอให้ 
(ประธานสภาฯ) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นเสนอกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น         

เพื่อพิจารณาเห็นชอบและขออนุญาตส่วนของเราไม่มีแต่ต้องรับไว้ก่อน เพื่อทำ
ตามคณะรัฐมนตรี ผมขอมติในที่ประชุมเรื่องการขอเข้าทำประโยชน์ ในพื้นที่ป่าไม้ 
ขอมติจากท่ีประชุมครับ 

มติที่ประชุม เห็นด้วย  7  เสียง 
 ไม่เห็นด้วย  –  เสียง 
 งดออกเสียง  1  เสียง 
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 3.4 เรื่องขอเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายโครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตสาย 4112 วัดถ้ำศิลาเตียบ หมู่ที่ 5  ตำบลวัง อำเภอท่าชนะ 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

นายปิยะ  แซ่เอีย เรียนประธานสภา ท่านนายกฯ และท่านสมาชิกสภา อบต. ทุกท่าน 
(เลขานุการสภาฯ) เรื่องขอเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย แผนงานอุตสาหกรรมและ

โยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้าง
สิงสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสาย 4112 วัดถ้ำศิลาเตียบ หมู่
ที่ 5  ตำบลวัง อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เนื่องจากถนนเส้นดังกล่าวจะ
เชื่อมต่อกับถนนรอบภูเขาประสงค์จึงเปลี่ยนเป็นขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร 

 รายละเอียดข้อความคำชี้แจงเดิม 
 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสาย 4112 - วัดถ้ำศิลาเตียบ หมู่ที่ 5 ตำบลวัง 

อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพ้ืนที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร และลงหินลูกรังไหล่ทางกว้าง
ข้างละ 0.50 เมตร หนา 0.20 เมตร ปริมาณหินลูกรังไหล่ทางไม่น้อยกว่า 40 
ลูกบาศก์เมตร ตลอดแนวถนนทั้งสองข้าง พร้อมงานปรับเกลี่ยแต่งเรียบ (ตาม
แบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังกำหนด) และติดตั ้งป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการพิกัดจุดเริ ่มต้นโครงการ N=1051565, E=0521746 และพิกัด
จุดสิ้นสุดโครงการ N=1051601, E=0521532 งบประมาณ 566,000.-บาท 

 รายละเอียดข้อความขอเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงใหม่ 
 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสาย 4112 - วัดถ้ำศิลาเตียบ หมู่ที่ 5 ตำบลวัง 

อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 164.50 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 822.50 ตารางเมตร และลงหินลูกรังไหล่ทาง
กว้างข้างละ 0.50 เมตร หนา 0.20 เมตร ปริมาณหินลูกรังไหล่ทางไม่น้อยกว่า 
32.90 ลูกบาศก์เมตร ตลอดแนวถนนทั้งสองข้าง พร้อมงานปรับเกลี่ยแต่งเรียบ 
(ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังกำหนด) และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการพิกัดจุดเริ ่มต้นโครงการ N=1051565, E=0521746 และพิกัด
จุดสิ้นสุดโครงการ N=1051582, E=0521568 งบประมาณ 566,000.-บาท 

 3.5 เรื ่องขอเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดครุภัณฑ์   
ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

นายปิยะ  แซ่เอีย เรียนประธานสภา ท่านนายกฯ และท่านสมาชิกสภา อบต. ทุกท่าน 
(เลขานุการสภาฯ) เรื ่องขอเปลี ่ยนแปลงคำชี ้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดครุภัณฑ์ ตาม

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 2 รายการ 
ในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อ
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง ครุภัณฑ์
ดังกล่าว (กำหนดตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื ้นฐานครุภ ัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจำปี 2563) งบประมาณ 30,000.-บาท เหตุผลที่ทางสำนักปลัด  
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 ขออนุมัติสภาเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 เพราะเป็นรายละเอียดคำชี้แจงตามเกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี 2563 ซึ่งต้องใช้เกณฑ์
ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี 2564       
ในส่วนของแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน รายการคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน (กำหนดตาม
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื ้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี 
2563) งบประมาณ 17,000.-บาท เหตุผลที่ทางสำนักปลัด ขออนุมัติสภา
เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565 เนื่องจากคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
ผิดประเภทรายจ่าย ดังนั้น เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างของทางราชการเป็นไปด้วย
ความถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ สำนักปลัดจึงขอมติสภาอนุมัติ
เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดครุภัณฑ์ ตามข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 2 รายการ ดังนี้ 

รายการที่ 1 รายละเอียดค่าจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (คำชี้แจงเดิม) 
      แผนงานบริหารงานทั ่วไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ 

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง 
ครุภัณฑ์ดังกล่าว (กำหนดตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจำปี 2563) งบประมาณ 30,000.-บาท 

    คุณลักษณะพื้นฐาน 
  -  มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกนหลัก (6 core) โดย

มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพ่ิม
สัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีท่ีต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง จำนวน 
1 หน่วย 

 -  หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มหีน่วยความจำแบบ cache Memory     
รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า 12 MB 

- มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง 
หรือดีว่า ดังนี้ 

1) เป็นแผงวงจรเพ่ือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำขนาดไม่
น้อยกว่า 2 GB หรือ 

2) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง 
แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดง
ภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๒ GB หรือ 

๓) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำ
หลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๒ GB 

  -  มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR๔ หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า ๘ GB 
 -  มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๒TB หรือ

ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๔๘๐ GB จำนวน ๑ หน่วย 
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  -  มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย 
 -  มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐๐ 

Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง 
  -  มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ๒.๐ หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า ๓ ช่อง 
  -  มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
  -  มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙  นิ้ว จำนวน ๑ หน่วย   

รายละเอียดค่าจัดซื ้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (ข้อความขอเปลี่ยนแปลง    
คำชี้แจงใหม่) 

  แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อ
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง ครุภัณฑ์
ดังกล่าว (กำหนดตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื ้นฐานคร ุภ ัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจำปี 2564) งบประมาณ 30,000.-บาท 

    คุณลักษณะพื้นฐาน 
 -  มีหน่วยประมวลผลกลาง(CPU) ไม่น้อยกว่า 8 แกนหลัก (8 core) และ 16 

แกนเสมือน (16 Thread) และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีท่ี
ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง (Turbo Boots หรือ Max Boots) 
โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไม่น้อยกว่า 4.3 GHz จำนวน 1 หน่วย 

 -  หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มหีน่วยความจำแบบ cache Memory     
รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB 

  - มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีว่า ดังนี ้
  1) เป็นแผงวงจรเพ่ือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำขนาดไม่

น้อยกว่า 2 GB หรือ 
2) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง 

แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดง
ภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๒ GB หรือ 

๓) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้
หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า ๒ GB 

  -  มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR๔ หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า ๘ GB 
 -  มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๒TB หรือ

ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๔๘๐ GB จำนวน ๑ หน่วย 
  -  มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย 

 -  มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐๐ 
Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง 

  -  มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบUSB ๒.๐ หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า ๓ ช่อง 
  -  มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
  -  มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙  นิ้ว จำนวน ๑ หน่วย 
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รายการที่ 2 รายละเอียดค่าจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (คำชี้แจงเดิม)  
แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท
ครุภัณฑ์สำนักงาน รายการคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง 
ครุภัณฑ์ดังกล่าว (กำหนดตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจำปี 2563) งบประมาณ 17,000.-บาท 
คุณลักษณะพื้นฐาน 
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) โดยมี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 2.2 GHz จำนวน 1 หน่วย 
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวม
ในระดับ (Level) ขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB 
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 
GB จำนวน 1 หน่วย 
- มี DVD-RW หรือดีกว่า แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือภายนอก (External) 
จำนวน 1 หน่วย 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 
Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 

 - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง 
 - มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
 - มีจอภาพในตัวและมีขนาดไม่น้อยกว่า 21 นิว้ ความละเอียดแบบ FHD (1920x1080) 
 - สามารถใช้งาน Wi-Fi (IEEE 802.11B,g,n.ac)และ (Bluetooth) 

   รายละเอียดค่าจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (ข้อความขอเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงใหม่)
แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ รายการคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง ครุภัณฑ์ดังกล่าว 
(กำหนดตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี 
2563) งบประมาณ 17,000.-บาท 

 คุณลักษณะพื้นฐาน 
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) โดยมี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 2.2 GHz จำนวน 1 หน่วย 
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวม
ในระดับ (Level) ขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB 

 - มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 
GB จำนวน 1 หน่วย 
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- มี DVD-RW หรือดีกว่า แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือภายนอก (External) 
จำนวน 1 หน่วย 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 
Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 

 - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง 
 - มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
 - มีจอภาพในตัวและมีขนาดไม่น้อยกว่า 21 นิว้ ความละเอียดแบบ FHD (1920x1080) 
 - สามารถใช้งาน Wi-Fi (IEEE 802.11B,g,n.ac) และ (Bluetooth) 

สำหรับระเบียบ/กฎหมาย ผมขอชี้แจงเพื่อประกอบการพิจารณาของสภา 
อบต.ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ.2541 
หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 29 การเปลี่ยนแปลง
คำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

นาคีรี  สุบรรณรัตน์  ตามที่ท่านปิยะ  แซ่เอีย  เลขานุการสภา อบต. ได้ชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวที่
ขออนุมัติสภาขอเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ และในหมวดค่าครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ     
ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565 ตามที่ท่านปิยะ  แซ่เอีย 
แจ้งให้ท่านสมาชิกทราบแล้วนั้น สมาชิกท่านใดจะสอบถามอะไรเพ่ิมเติมเชิญได้
เลยครับ ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดสอบถาม ผมขอมติที่ประชุมสภา อบต.เห็นชอบ
อนุมัติให้เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2565 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตสาย 4112 วัดถ้ำศิลาเตียบ หมู่ที่ 5  ตำบลวัง อำเภอท่าชนะ จังหวัด   
สุราษฎร์ธานี งบประมาณ 566,000.-บาท  และแผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารงานคลัง งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์
สำหรับสำนักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับ
งานประมวลผลสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง ครุภัณฑ์ดังกล่าว (กำหนดตามเกณฑ์
ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี 2564) 
งบประมาณ 30,000.-บาท และแผนงานบริหารทั ่วไป งานบริหารทั ่วไป       
งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการคอมพิวเตอร์
สำหรับสำนักงาน เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับ
งานสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง ครุภัณฑ์ดังกล่าว (กำหนดตามเกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี 2563) งบประมาณ 
17,000.-บาท โปรดยกมือครับ 

มติที่ประชุม มติเอกฉันท์  
 เห็นด้วย  7  เสียง 
 ไม่เห็นด้วย  –  เสียง 
 งดออกเสียง  1  เสียง 
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 3.6 การเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 
1/2565 เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 1/2565 

นายคีรี สุบรรณรัตน์ เนื่องจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังเห็นว่า การจัดทำโครงการ/กิจกรรมที่
(ประธานสภาฯ) ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ยังไม่ครอบคลุมและมีความ 

จำเป็นในการให้ บริการประชาชนในพ้ืนที่  จึงเห็นควรเพ่ิมเติมแก้ไขเปลี่ยนแปลง
แผนโครงการ/กิจกรรมให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริง สมาชิกในที่ประชุมเห็นชอบกับ
การเปลี่ยนแปลงแผนหรือไม่ ขอมติที่ประชุมด้วยครับ 

มติที่ประชุม เห็นด้วย  7  เสียง 
 ไม่เห็นด้วย  –  เสียง 
 งดออกเสียง  1  เสียง  
นายคีรี สุบรรณรัตน์ เมื่อที่ประชุมได้ลงมติเรียบร้อยแล้ว ผมขอพักประชุม 1 ชั่วโมง เพ่ือรับประทาน
(ประธานสภาฯ) อาหารกลางวันครับ  

(พักรับประทานอาหารกลางวัน) 

นายคีรี สุบรรณรัตน์  เมื่อสมาชิกสภา อบต.ทุกท่านได้รับประทานอาหารกลางวันเรียบร้อยแล้ว  
(ประธานสภาฯ)  ผมขอเริ่มประชุมวาระที่ 4 ต่อเลยนะครับ 
  

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืน ๆ การถ่ายโอนภารกิจการก่อสร้างเขื่อนริมตลิ่งชายทะเล หมู่ที่ 3 
นายคีรี สุบรรณรัตน์ เรื่องอ่ืน การถ่ายโอนภารกิจการก่อสร้างเขื่อนป้องกันริมตลิ่งชายทะเลหมู่ที่ 3  
(ประธานสภาฯ) บ้านหาดสมบูรณ์ ครับ โครงการนี้ยังไม่มีหนังสือโอนมอบมา เริ่มแรกฝ่ายบริหาร 
 จะเข้าไปพัฒนาแต่รอหนังสือก่อนและจะพิจารณาทีเดียว ขอนายกชี้แจงครับ 
นายสมมารถ ช่วยรักษา สำหรับเรื่องอ่ืนๆ การถ่ายโอนภารกิจการก่อสร้างเข่ือนริมตลิ่งชายทะเล หมู่ที่ 3 
(นายก อบต.) บ้านหาดสมบูรณ์ เนื่องจากโครงการที่ทำไว้ครั้งแรก พอทำเขื่อนเสร็จจะมีการ 

ส่งมอบ แต่ว่านายกวิรัช ทองเพชร ไม่ประสงค์จะรับมอบ ในอนาคตถ้าเราจะ 
ต่อเติมจะพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเราจะไม่สามารถทำได้ มีการถามผม ซึ่งเรา
อยากพัฒนาต่อเพื ่อเป็นแหล่งท่องเที ่ยวถนนริมเขื ่อนมาออกทางบ้านของ      
นายปิยะ แซ่เอีย เพ่ือทำและรองรับการท่องเที่ยว ผมเลยขอให้ทำหนังสือมาใหม่ 
แต่หนังสือยังมาไม่ถึง เลยมีความประสงค์จะเอามาดูแลเพื่อต่อยอด และเมื่อ   
วันจันทร์ที่ผ่านมาท่านอธิบดีได้เข้ามาดูเขื่อน สำหรับตอนนี้กรมโยธาฯได้มีการ
ทำและตอบโจทย์มากที่สุด เพราะมีเขื ่อนจึงมีผลกระทบน้อยทำให้สามารถ
ป้องกันตลิ่งไว้ได้ และเป็นเขื่อนต้นแบบ มีการสอบถามต่อว่าจะมีการทำต่อไป
อีกหรือไหม กระผมขอถามท่านสมาชิกตรงนี้ว่าจะทำเขื่อนต่อจากเดิมอีกหรือไม่ 
ถ้าเราทำเขื่อนต่อจะได้ตอบหนังสือว่าจะทำต่อจะได้นำโครงการไปเสนอต่อกรม
โยธาฯ แต่ถ้าสมาชิกท่านใดเห็นว่าไม่สมควรทำเขื่อนต่อไป กระผมก็จะแจ้งไป
ทางสำนักงานโยธาฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานีให้ทราบ ในส่วนนี้ผมจะเข้าประชุมกับ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 4 ในเรื่องเขื่อนถ้าทำต่อจะเอามติในที่ประชุมและ
รวบรวมรายชื่อเพ่ือทำหนังสือตอบกลับ ฝากถึงสมาชิกไว้ด้วยครับ  
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นายปิยะ แซ่เอีย       - ครับ ท่านนายก ที่ได้ยินท่านนายกกล่าว เป็นเขื่อนต้นแบบผมมามองแล้ว 
(เลขานุการสภาฯ)      ตามท่ีผมได้ดูแล้วมันยังไม่ใช่ เขื่อนมันยังไม่สูง 
 - ครับ เรียนท่านประธานสภาอีกครั้ง สำหรับเขื่อน ถ้าตามแบบจริงๆ ที่สร้าง 
 ตามถนนคอนกรีตที่สร้างจะต้องมีไฟตลอดทาง และต้องมีซุ้ม ซึ่งไม่มีอะไรทั้งสิ้น 

ซึ่งมันหายไปในส่วนตรงนั้นครับ 
นายสมมารถ ช่วยรักษา       - ครับ ผมได้พูดคุยเรื ่องนี้กับทางสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด              
(นายก อบต.)        สุราษฎร์ธานีแล้ว ตามแบบต้องมีไฟ แตเ่นื่องจากมีการร้องเรียนเยอะเลยตัด     

      ในส่วนนี้ออกไป 
นายคีรี สุบรรณรัตน์ - ครับ สำหรับโครงการการถ่ายโอนภารกิจการก่อสร้างเข่ือนริมตลิ่งชายทะเล  
(ประธานสภาฯ) หมู่ที่ 3 บ้านหาดสมบูรณ์ เป็นการหารือในสภา เป็นการอนุมัติสภาว่าจะดำเนินการ

ต่อหรือไหมเท่านั้น ต่อไป 2. ตรวจสอบข้อเท็จจริง สำหรับนายทุน นายวิฑูรย์    
เทียนรุ่งศรี บุกรุกริมเขาประสงค์ ในหมูที่ 5 ตำบลวัง ขอเชิญนายกชี้แจงครับ 

นายสมมารถ ช่วยรักษา สำหรับเรื่องนี้เป็นเรื่องต่อเนื่องมาจากสมัยที่ผ่านมา สำหรับนายทุนบุกรุกริม 
(นายก อบต.) เขาประสงค์ มีการตรวจสอบมารอบนึง ทางองคก์ารบริหารส่วนตำบลวังตั้งงบไว้ 

7,000 บาท เพื่อไปทำการรังวัดชี้แนวเขต ปรากฏว่าวันนัดชี้แนวเขตนายทุน  
ไม่มาทำการชีแ้นวเขตซึ่งทำให้ไม่สามารถทำได้  

นายสงวนศักดิ์ วิมลศรี กรณีของนายสมชาย ปี2553-2554 เราให้สำนักงานที่ดินมารังวัดที่ดินดังกล่าว 
(รองปลัด อบต.) ว่านายทุนรุกล้ำไปหรือเปล่า ได้มีการติดต่อท่ีดินไว้เรียบร้อยแล้ว แต่เกิดน้ำท่วม  
   และครั้งต่อมาตรงกับรังวัดน้ำยังมีการท่วมเหมือนเดิมทำไม่ได้มา 2 ครั้ง ส่วนครั้งที่ 

3 นายวิฑูรย์ เทียนรุ่งศรี เป็นน้องของนายสมชาย ไม่มารังวัดที่ดินและไม่เข้ามาชี้
แนวเขต ตอนนี้ที่ดินให้ทางเรานัดนายสมชาย ว่าตอนไหนพร้อมที่จะไปทำรังวัด 
และให้ทางเราแจ้งที่ดินไว้ กรมที่ดินจะทำหนังสือมาให้ถ้าพร้อม ถ้าไม่ไปให้มอบ
อำนาจได้ แต่ตอนนี้ยังไม่ได้ระบุวันที่ชัดเจนที่สามารถไปชี้แนวเขตได้ สำหรับนาย
วิฑูรย์ เทียนรุ่งศรี ตอนนี้อยู่ที่กรุงเทพฯ ก็ให้นายกฯ ติดต่อ พร้อมที่จะมาให้รังวัด 
ถ้ามาจะได้นัดที่ดินไว้ ส่วนค่าใช้จ่ายรังวัดได้จ่ายไว้หมดแล้ว 

นายสมมารถ ช่วยรักษา - ครับ สำหรับผมได้เข้าไปคุยแล้ว ได้เข้าไปคุยกับทางกำนันศักดิ์ และเข้าไป 
(นายก อบต.) ประสานกับนายสมชาย และนายสมชายได้เป็นโรคติดเตียง ซึ่งไม่สามารถรับรู้ได้ 

และผมได้คุยกับผู้ใหญ่หมู่ที ่ 5 เบื้องต้นและเป็นตัวแทน ได้คาดว่าน้องของ    
นายสมชายก็อาจจะไม่มาเป็นตัวแทน ทั้งนี้ผมก็อยากให้ทางเรา กำหนดเลยว่า
สามารถเข้าไปทำรังวัดที่ดินได้วันไหนและไม่ติดขัดอะไร โดยทำหนังสือไปให้
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 และนัดวันมาได้เลย เพราะหลังจากนี้คงต้องเร็วเพราะตอนนี้
ป่าไม้ก็ห้ามไม่ให้รถบรรทุกเข้าไปถมที่หรือดำเนินการใดๆทั้งสิ้น ถ้าเราไม่เข้าไป
ก็ไม่สามารถทำอะไรได้ ที ่สำคัญที ่สุดในการออกโฉนด ตอนนั้นเป็น นศ.3      
พอออกเป็นโฉนดเรื่องไปถึงและได้มีการร้องเรียน ซึ่งทางเจ้าของที่ดินไม่เข้ารับ
โฉนดตอนนี้โฉนดไม่มีการรับ ก็ยังคงเป็น นศ.3 ทางออกเราทำหนังสือให้เขา
และท่ีดินมาชี้แนวเขต 

นายคีรี สุบรรณรัตน์ ผมขอแสดงความคิดเห็น ว่าควรทำหนังสือด่วน เพราะข้อบัญญัติจะจัดตั้งไม่ได้ 
(ประธานสภาฯ) เนื่องจากใช้พื้นที่ไม่ได้ เราก็ไม่สามารถเข้าไปขุดได้ เลยอยากให้ฝ่ายบริหารทำให้ 
 

/แล้วเสร็จ... 



-15- 
 

 แล้วเสร็จจะได้ตั้งข้อบัญญัติเลย ไม่นั้นเราจะไม่สามารถเข้าไปทำได้ เพราะถ้าเรา
ตั้งข้อบัญญัติไว้แล้วก็จะเสียเปล่าเพราะเข้าไปทำไม่ได้ เพราะเรื่องยังพิพาทไม่จบ 

นายสงวนศักดิ์ วิมลศรี ถนนที่จะทำริมเขา ไม่ชัดเจนว่าเป็นของป่าไม้หรืออะไร เพราะแนวเขตยังไม่แน่นอน  
(รองปลัด อบต.) ให้ทำข้อบัญญัติไม่ได้ 
นายสมมารถ ช่วยรักษา - ครับ ผมได้คุยกับทางป่าไม้ พอนอกเขตป่าไม้จะประกาศเป็นป่าชุมชน 
(นายก อบต.)  
นายคงศักดิ์ พุ่มกล่อม - ครับ ท่านประธาน ท่านนายก ผมอยากถามเรื่องแนวเขต ของเราตั้ง 
(รองประธานสภา) งบประมาณไว้นอกเขตสาธารณประโยชน์จะมีลำราง ทุกหมู่บ้านจะมีลำราง   

ลำรางนี ้ต้องเป็นสาธารณประโยชน์ เพราะนายทุนจะเข้ามาเอาส่วนนี้หมด 
เพราะชาวบ้านจะไม่ทราบเพราะมีทุกแห่ง 

นายคีรี สุบรรณรัตน์ - ครับ บางแห่งข้างเคียงรุกพ้ืนที่ใน การปลูก ผมจะขุดลอกคูน้ำ ตรงไหนที่เป็น 
(ประธานสภาฯ) ลำราง ถ้าที่มีโฉนดจะเว้นไว้ ต่อไปจะเป็นเรื ่องเดิมต่อ ผมจะขอพักประชุม      

15 นาทีครับ 

นายคีรี สุบรรณรัตน์ ฝากฝ่ายบริหาร เรื่องเข่ือนช่องระบายน้ำ คลองวัง ให้แนบท้ายว่าค่าไฟ ค่า 
(ประธานสภาฯ) บำรุงรักษา ใครเป็นผู้เสียเงิน ครับท่านสมาชิกท่านใดมีเรื่องอ่ืนๆ ที่อยากจะถาม

ปัญหาไหมครับ 

นายสายชล สอนจันทร์ - ครับ ขอบคุณประธานครับ สวัสดีครับท่านประธาน ท่านนายกฯ และสมาชิก 
(ส.อบต.ม.1) ทุกท่าน ในวาระอื่นๆ ผมขอพูดเรื่องเดิม เรื่องประปาหมู่บ้าน ประชุมครั้งก่อน ได้

ขาดไป 2-3 อย่าง สำหรับประปามีอยู่ 2 โครงการ โครงการที่ 10 โครงการ
ซ่อมแซมประปาหมู่บ้านเกาะชะมวงที่โรงเรียนบ้านเกาะชะมวง ซึ่งตอนนี้มีบาดาล
อยู่ 2 ลูก พอมาตอนนี้มีแต่บ่อบาดาลไม่มีลูกกรองน้ำตู้คอนโทรลได้ขาดไป และยัง
มีอีกอย่างหนึ่ง โครงการซ่อมแซมประปาอนามัยวัง มีเพิ่มบ่อบาดาลมา 1 บ่อ    
แต่ยังขาดตู้คอนโทรล ซึ่งตอนนี้ผมเลยอยากขอปรึกษาครับ ว่าจะทำอย่างไร ถ้า
เราใช้งบตัวอื่นเข้ามาจะทำเกิดความล่าช้า ในเมื่อจะใช้งบตัวอื่นจะทันไหมกับ
โครงการตัวนี้ ปัญหาคือเราต้องเข้าไปปิดเปิดน้ำ เป็นปัญหาหนัก ส่วนเรื่องน้ำแดง
มีตะกอนมีอยู่แล้ว ผมอยากปรึกษาว่าจะได้พร้อมกันหรือไม่   ผมจะถามฝากท่าน
ประธานสภา เรียนไปยังท่านนายกครับ ส่วนเรื่องอ่ืนๆ ไม่มีขอบคุณครับ 

นายสมมารถ ช่วยรักษา สำหรับเรื่องประปาที่ตกไป ผมอยากให้เอาไว้ก่อน ที่สำคัญที่สุดในเรื่องของตู้ 
(นายก อบต.) คอนโทรลงบอาจจะได้เร็วกว่าเดิมก็ได้ เพราะตอนนี้เราจะรับพนักงานมา 1 คน 

ที่สามารถทำประปาและตู้คอนโทรลได้ เพราะว่าในระบบประปาจริงๆแล้วถ้า
เรามีตู้คอนโทรล ถ้าน้ำเต็มถังจะตัดอัตโนมัติ พอน้ำหมดตู้จะทำงาน แต่ตอนนี้
เราไม่มีตู้คอนโทรล ได้สอบถามรองปลัด เรื่องค่าไฟฟ้าประปาหมู่ที่ 1 เป็นเรื่อง
ที่น่าตกใจมาก ค่าไฟฟ้าประปาหมู่ที ่ 1 ประมาณ 22,000 บาท บางเดือน    
พันกว่าบาทบางเดือนห้าถึงหกพันบาท ถ้าเราได้พนักงานมาดูแลตู้คอนโทรล   
เราต้องเข้าไปซ่อมตู้คอนโทรลก่อน อาจจะเร็วกว่าที่ตั้งงบประมาณให้เขาทำ 
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นายคีรี สุบรรณรัตน์ - ครับผม ปัญหาของหมู่ที่ 1 ผมคิดว่าสามารถใช้งบของประปาแต่งตั้งไว้แล้ว 
(ประธานสภาฯ) สามารถเข้าไปทำได้เลย สอบถามปลัดได้เลยครับ ในข้อบัญญัติเราได้ตั้งไว้แล้ว  

เพราะไม่เกี่ยวกับโครงการเงินสะสมสามารถใช้ได้เลย สามารถให้ช่างเข้าซ่อมได้เลย 
เพราะว่างบของกิจการประปาได้ตั้งไว้แล้ว เราไม่ต้องรอโครงการจ่ายขาดสะสม 
ส่วนในตู้คอนโทรลสามารถทำได้เลย ครับต่อไปหมูท่ี่ 5 ครับ มีอะไรบ้างไหมครับ 

นายภิรมณ์ ซุยจินา - ครับ เรียนท่านประธานสภา อบต. เรียนท่านนายก อบต. สมาชิกสภาและ 
(ส.อบต.ม.5) ผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่านครับ สำหรับผมได้มีชาวบ้านฝากสอบถามเรื่องของ

ไฟฟ้าบนท้องถนน อยากให้มีการทำต่อหรือซ่อมแซมยังไง และอีกหนึ่งเรื่อง คือ
เรื่องของหญ้าข้างถนนเริ่มจะบังทาง จะตัดทำต่อหรือยังไง 

นายวีระ ปลอดจินดา เรียนประธานสภา อบต. และผู้บริหารทุกท่านครับ ผมนายวีระ ปลอดจินดา  
(ส.อบต.ม.6) สมาชิกอบต.หมู่ที ่ 6 ขอปรึกษาถนนคอนกรีต ตามที่ผมได้ทราบจากเพื่อน

สมาชิกหมู่ที่ 7 ว่าไม่สามารถทำต่อกันได้ ถ้าทำไม่ได้จะได้แจ้งสมาชิก เพราะ
ผ่านสภาไปแล้ว และมาแจ้งทีหลังว่าทำไม่ได้ ผมขอยกตัวอย่าง เมื่อปี 2561-
2562 ถ้าผมทำได้ ซึ่งอยู่ในข้อบัญญัติ สมัยนั้นสามารถทำได้ สามารถดูตัวอย่าง
ได้เลยครับ เพราะตอนนี้ไม่สามารถทำได้เลยเกิดความสงสัย เพื่อให้ทุกคนได้
รับรู้ว่าสาเหตุใดไม่สามารถทำได้ ครับผม  

นายสมมารถ ช่วยรักษา - ถนนหมู่ 6 กับหมู่ที่ 7 เป็นถนนคนละฝั่งกันครับ หมู่ที่ 6 ครึ่งหนึ่ง หมู่ที ่7  
(นายก อบต.) ครึ่งหนึ่ง ผมเองสามารถทำได้พร้อมกันทั้ง 2 หมู่ ที่ไม่ทำพร้อมกันเพราะทางเรา

ไม่มีเจ้าหน้าที่ ซึ่งผมกลัวว่าจะทำเอกสารออกมาผิด พอผิดเราต้องไปแก้ใหม่   
ซึ่งทางเราไม่มีช่าง ตอนนี้ผมได้ตกลงราคาไว้แล้ว จำไมไ่ด้ว่าเป็นหมู่ที่ 6 หรือหมู่
ที่ 7 แต่หลังจากนี้จะทำหมู่ที่เหลือพร้อมกันได้เหมือนกัน ถ้าเราเอามารวมเป็น
เส้นเดียว ผมกลัวจะทำเอกสารมาผิดพลาดได้  
- หมู่ที่ 5 สำหรับไฟฟ้าขอพูดทุกหมู่เลยครับ ไฟฟ้าที่ดับ ที่เรารับคนมาทำไฟฟ้าเพ่ือ
ช่วยไฟฟ้าที่ดับที่ตู้คอนโทรลหรือที่สำนักงาน ที่สำคัญไฟฟ้าที่เราขาดทุกหมู่ เรารับ
ทางเจ้าหน้าที่มาเราจะซื้อหลอดไฟไปเปลี่ยนให้ หลังจากนี้ถ้าเกิดไฟดับสามารถแจ้งได้
เลยครับ เช้าอีกวันเจ้าหน้าที่สามารถเข้าไปทำได้เลย แต่ทางเราต้องรอเจ้าหน้าที่ที่ทาง
เราจะรับเข้ามาก่อน ในเรื่องของการตัดหญ้า เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ผมจะขอพูดคุยกับ
สมาชิกและได้คุยกับประธานสภา อบต. ที ่ผ่านมาเราได้ตั ้งงบสำหรับตัดหญ้าไว้ 
40,000 บาท แต่ที่เราจะไปทำ ได้คุยกับทางผู้รับเหมาตัดหญ้า ถ้าเราฉีดยาจะตก
ประมาณ 30,000 บาท ทางผู้รับเหมาได้บอกว่าขาดทุน การแก้ปัญหาช่วงนี้คือเราไม่
มีงบประมาณ เพราะเราใช้งบโครงการหมดแล้ว ได้คุยกับเจ้าหน้าที่ อบต. วันศุกร์จะ
ทำงานครึ่งวัน ตอนเย็นพัฒนาและเลิกงาน เป็นศุกร์เว้นศุกร์เพ่ือแก้ปัญหาไปก่อน คือ
ทางวันศุกร์จะให้เจ้าหน้าที ่และพวกเรามาช่วยกันพัฒนา เดือนละ 2 ครั ้ง เพื่อ
แก้ปัญหาไปก่อน และสำหรับในปีงบประมาณต่อไปการตัดหญ้าในตำบลวังทั้ง 8 หมู่ 
ให้ตัดกัน 3 รอบ โดยจ้างคนในหมู่บ้านตัดหญ้า วันละเท่าไหร่ ตัดเท่าไหร่ ถ้าเราตัด
ปกติ ปีละ 3 ครั้ง หญ้าจะไม่เยอะ สำหรับงบประมาณปีหน้าได้คิดไว้แบบนี้ ทางฝ่าย
กองช่างคิดเป็นรายคน รายวันได้เลย ว่าเราใช้คนงบประมาณเท่าไหร่ต่อปี 
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นายชวลิต สองปักษี - ครับ ผม สมาชิก อบต. หมู่ที่ 7 นายชวลิต สองปักษี สวัสดี ท่านประธานสภา  
(ส.อบต.ม.7) อบต. และคณะฝ่ายบริหารครับ เห็นด้วยกับเรื่องทั้งหมด มีข้อเล็กๆ 2 ข้อ เรื่อง

ต้นไม้ล้มทับบ้านเราจะให้การช่วยเหลือแบบไหน ต้องคุยกับชาวบ้านให้เข้าใจ
ไหมว่าต้นไม้ห่างจากบ้านกี่เมตรทาง อบต.จึงจะรับผิดชอบ เพื ่อได้แจ้งกับ
ชาวบ้านไว้เบื้องต้น ให้ได้เข้าใจว่า อบต. รับผิดชอบห่างประมาณกี่เมตรครับ 
และอีกเรื่องนึงครับ เรื่องรับเจ้าหน้าที่ช่างไฟขอความชัดเจนครับ ว่าสามารถเข้า
มาทำงานได้วันไหน ขอคำตอบวันนี้ด้วยครับ เท่านี้ครับ 

นายคีรี สุบรรณรัตน์ ทาง สมาชิก อบต.หมู่ที่ 7 นายชวลิต เรื่องของกระเบื้อง จะให้ท่านปลัดได้ชี้แจงครับ 
(ประธานสภาฯ) จะให้สำนักปลัดชี้แจง ว่าทางระเบียบเป็นยังไง ขอเชิญพ่ีหนูวรรณ ชุณหพงศ์พิเชฐ ครับ 

นางหนูวรรณ ชุณหพงศ์พิเชฐ เรียนประธานสภา ท่านรองประธาน คณะผู้บริหาร สมาชิก และหัวหน้าส่วน
ราชการ เรื่องหลักเกณฑ์ใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย
พิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2563  ระเบียบให้ช่วยเหลือ มีหลายหลักเกณฑ์ หลาย
ด้านตามเอกสารที ่ให้ไปข้างต้น ตอนนี้ที ่ช่วยเหลืออยู ่คือหลังคาบ้าน ตาม
ระเบียบ ข้อ 5.1.5 การซ่อมแซมที่อยู่อาศัยประจำ ซึ่งผู้ประสบภัยพิบัติเป็น
เจ้าของที ่ได้รับความเสียหาย เท่าที่จ่ายจริงหลังละไม่เกิน 49,500 บาท      
เป็นระเบียบตัวใหม่ และ ข้อ 5.1.6 ค่าวัสดุซ่อมแซมหรือสร้างยุ้งข้าว โรงเรือน
สำหรับเก็บพืชและคอกสัตว์ที่ได้รับความเสียหาย เท่าที่จ่ายจริงครอบครัวละไม่
เกิน 5,700 บาท สามารถช่วยเหลือได้ แต่ในกรณีของหมู่ที่ 4 ตรงนั้นไม่อยู่ใน
หลักเกณฑ์ ซึ่งได้เข้าไปดูแล้ว ทางเขาได้ทำเป็นที่พักมุงกระเบื้องทำหลังคาไว้
นอกตัวบ้านไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ ทางสมาชิก อบต.หมู่ที่ 7 ได้ถามว่าระยะห่าง
จากตัวบ้านที่สามารถช่วยได้ต้องออกหลักเกณฑ์ออกจาหลังคาบ้านกี่เมตรที่จะ
สามารถช่วยเหลือได้ ซึ ่งกำหนดไว้ถ้าเกิดผลกระทบหลังเดียวก็ต้องช่วย 
ระยะห่างไม่ได้กำหนดทีต่้นไม้ล่มทับ ถ้าในบางกรณีถ้าปลูกต้นไม้ใกล้บ้านเกินไป
ก็ไม่สามารถช่วยได้  

นายคีรี สุบรรณรัตน์  เราต้องสร้างระเบียบหลักเกณฑ์ของทางเราเองว่าสามารถช่วยกระเบื้องได้กี่แผ่น 
(ประธานสภาฯ) ถ้าไม้ใกล้บ้านเกินไปเราก็จะไม่ช่วยเหลือก็ได้ การประชุมหมู่บ้านให้แจ้งว่า

จะต้อง 5-10 แผ่นขึ้นไป ขอความคิดเห็นจากสมาชิกครับว่าจะเอากี่แผ่นที่ทาง
เราจะรับผิดชอบ  

 -  นายวีระ ปลอดจินดา  3    แผ่นขึ้นไป  
 - นายคงศักดิ์ พุ่มกล่อม  3    แผ่นขึ้นไป  
 - นายชวลิต สองปักษี  3    แผ่นขึ้นไป  

ในกรณีท่ีไม่ถึง 3 แผ่น ให้ทางนายกรับผิดชอบ เรื่องระเบียบให้เราสามารถไปแจ้ง
กับทางชาวบ้านได้เลย ถ้าเกิน 3 แผ่นขึ้นไป มาเบิกกับทาง อบต. ถ้า 1-2 แผ่น   
ให้โทรแจ้งกับนายก ทางเราจะให้กระเบื้องธรรมดา กระเบื้องสีเราไม่ให้  

 
 

/นางภัทรภร... 
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นางภัทรกร เรืองปลอด การช่วยเหลือในบรรเทาสาธารณภัย 1.การถูกไฟไหม้ 2. เกิดพายุ ลมแรง     
ฝนตกหนัก เป็นเหตุที่ต้องช่วยเหลือบรรเทาภัย แต่ในกรณีที่  ถ้าปลูกต้นไม้แล้ว
กิ่งไม้ล้มทับแล้วไม่มีลมหรือฝนถ้าล้มทับหลังคาบ้านต้องรับผิดชอบด้วยตนเอง 
ไม่ถือเป็นการบรรเทาสาธารณภัย 

นายสมมารถ ช่วยรักษา เห็นด้วยครับ กับทางน้องภัทรกร ในกรณีที่ไม้ล่มทับใส่เราจะไม่จ่าย กรณ ี
(นายก อบต.) บรรเทาสาธารณภัยหรือภัยพิบัติ  โดยปกติทาง อบต.จะมีหนังสือแจ้งเหตุไปยัง

อำเภอ ไม่ได้ประกาศเป็นภัยพิบัติ แตถ่้าในกรณีไม้ล้มทับซ่ึงเป็นของชาวบ้านเอง
ชาวบ้านต้องรับผิดชอบ แต่ในลักษณะนี้จะเกิดขึ้นน้อยขอสรุปเลย ตามที่น้อง
ภัทรกร ได้กล่าว สามารถมาเอาหนังสือคำร้องจากนายก หรือปลัด ทำไว้ 2 ชุด 
สมาชิกที่ออกสำรวจให้ถ่ายรูปเป็นหลักฐานส่งในไลน์กลุ่มของ อบต. 

นายคีรี สุบรรณรัตน์ สรุป เรื่องกระเบื้องระเบียบของทาง อบต.ที่จะช่วยเหลือจะต้อง 3 แผ่นขึ้นไป  
(ประธานสภาฯ) สำหรับกระเบื้องต้องไปเอาเอง แต่ถ้าวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทาง อบต.จะไปเอาให้

จะให้รองปลัด ประสานงานกับทางร้าน ถ้าวันเสาร์ -อาทิตย์ก็สามารถแจ้ง      
รองปลัดได้ สามารถมาเขียนคำร้อง หลังจากนั้น 2 วัน ก็ได้ 

นางประเดิม สวนอาษา เรื่องบรรเทาสาธารณภัย เมื่อเดือนที่แล้วไม่มีลม แต่มีชาวบ้านแจ้งว่ามีต้นไม ้
(ส.อบต.ม.8) ล่มทับบ้าน ตอนนั้นทางเราไม่มีระเบียบ ผลสุดท้ายเลยไม่ได้ช่วยเหลือ หลังจากนี้ 

ตามที่ท่านประธานให้ประกาศตามหมู่บ้านเพื่อให้การช่วยเหลือบรรเทา และที่
จะพูดอีกเรื่องคือเรื่องพัฒนาตัดหญ้าริมทาง ของหมู่ที่ 8 นัดกันพัฒนาวันเสาร์ที่
จะถึงนี้ งบตรงนี้เป็นงบของชาวบ้านช่วยกันพัฒนาตัดหญ้า หลังจากนี้ ถ้าจะมี
การฉีดหญ้าก่อนจะไม่รองบปีหน้าเพราะฝนตกทั้งปี โครงการที่ผ่านมากำลัง
ดำเนินการถนนคอนกรีตของหมู่ที ่ 8 ก็ขอขอบคุณ ที ่ช่วยและกรีดถนนให้
ขอขอบคุณค่ะ 

นายคงศักดิ์ พุ่มกล่อม - ครับ ท่านประธาน ท่านนายก เพื่อนสมาชิก ผมมีหลายเรื่อง เรื่องท่ีจะรับ 
(รองประธานสภา) คนงานช่างไฟฟ้า ผมอยากสอบถามนายกเรื่องรถกระเช้าเราจะซ่อมหรือไม่ซ่อม 

เพราะเรามีคนงานเราต้องใช้รถกระเช้านั้น และก็เรื่องปากคลองตื้นเขินผมว่า
เป็นทั้งสองหมู่บ้านแล้ว ไม่ใช่เฉพาะหมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 4  ปากคลองตอนนี้เริ่ม
ตื้นเขิน คิดว่านายก คณะบริหาร จะช่วยเหลือหรือดำเนินการอย่ างไรบ้างใน
เรื่องนี้ครับ และมีอีกเรื่อง โครงการที่เราเคยเสนอในสภา และยกเลิกไป เรื่อง
การต่อเติมอาคาร 1,700,000 บาท จะรื้อฟื้นกลับมาทำใหม่ งบส่วนนั้นควร
เอามาปรับปรุง อย่างน้อยควรมีห้องประชุมได้แล้วครับ ผมดูจากที่เราประชุม
สภาห้องประชุมสภา มีพนักงานทำงาน ควรกั้นที่ไว้ส่วน  ยังไม่เป็นที่เรียบร้อย 
งบควรเอามาใช้ได้ไหมครับนายก และอีกหนึ่งเรื่อง เรื่องเจ้าหน้าที่การเงินจะย้าย 
ครับท่านนายก ปลัดอบต.เราก็ไม่มี ช่างก็ไม่มี คลังก็ไม่มี ผมว่าโครงการที่เหลือ
เราจะดำเนินการไปได้มากน้อยเท่าไร ส่วนปลัดที่จะมา ผมไม่ทราบว่าจะมาตอนไหน 

 
 

/นายสมมารถ... 
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นายสมมารถ ช่วยรักษา - ครับ ขออธิบายทีละเรื่อง เรื่องท่ีจะกล่าวในวันนี้คือเรื่องพนักงาน วันนี้คนก็ 
(นายก อบต.) น้อยอยู่แล้วที่สำคัญฝ่ายการเงิน น้องภัทรกร ก็ต้องย้ายในวันที่ 10 ส่วนของคลัง

กับพัสดุของเราก็ไม่มี ข้าราชการคนเดียวคนนึงๆ ก็ได้รับแต่งตั้งหลายหน้าที่ทำงาน
เกินศักยภาพ และผมเชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างมีทางออก อีกสิ่งหนึ่งในเรื่องของอาคาร 
จะมีการสร้างใหม่ โดยโครงสร้างพื้นฐานเดิมของเราที่ทำต่อมาเรื่อยๆ และที่สำคัญ
หลังคาเริ่มมีปัญหาผุพัง และได้มีการซ่อมมาหลายรอบ      ผมเลยอยากสร้างอาคาร
ใหม่ พอสร้างเสร็จ ส่วนของห้องประชุมตรงนี้ จะรื้อทำเป็นห้องประชุมใหม่เพราะ
โครงสร้างผุแล้ว ในส่วนของการที่จะสร้าง อบต.ใหม่จะสร้างริมทะเลเพ่ือให้เป็นหน้า
เป็นตา ใครเห็นและเกิดอยากมา และจะมีโครงการถนนเรียบชายทะเล และผมเชื่อ
ว่าตำบลวังมีศักยภาพด้านการท่องเที่ยว ส่วนเรื่องของปากคลอง ได้รับฟังจาก
ชาวประมง ปัญหาปากคลองที่กรมเจ้าท่ามาทำได้มีการขุดลอกคลองปีเว้นปี มี
งบประมาณมาขุดแต่กว่าจะมาถึงเราก็จะติดในช่วงของปีน้ำหลาก ทำให้ขุดไม่ค่อยดี 
ผมจะเอาเรื ่องนี ้เข้ามาคุยกับสมาชิกในการตั ้งงบประมาณเองแต่ละที่ไม ่เกิน 
200,000 บาท ถ้าสมมุติปีนี้เราขุด 200,000 บาท ปีต่อไปถ้าเราขุดต่อจะทำให้
ปัญหาลดลง และผมคิดจะของบประมาณจากที่อื่นเข้ามาเสริม ในเรื่องนี้ขอฝากไว้ 
จะตั้งข้อบัญญัติกลางปีนี้ ถ้าเราตั้งงบประมาณ เราก็จะสามารถเลือกขุดคลองได้ว่า
ช่วงไหนที่น้ำตาย น้ำแห้งที่สุด ถ้าเราให้ทางกรมมาขุดกว่าจะมาถึงคิวเราก็ไม่
สามารถจะแก้ไขปัญหาให้ชาวบ้านได้ ในส่วนของรถกระเช้า ส่วนตัวผมไม่มีปัญหา 
แต่มีปัญหาคือแค่ขอทำเอกสารให้ถูกต้อง ผมไม่มีปัญหาอะไรครับ 

นายคีรี สุบรรณรัตน์ เรื่องของนายคงศักดิ์ พุ่มกล่อม ผมขอเสริมสักนิด เรื่องรถกระเช้าครับ ถ้าฝ่าย 
(ประธานสภาฯ) บริหารรับพนักงานไฟฟ้าแล้ว พอจะได้เอารถขึ้นเสาไฟ และผมก็ได้เข้าไปดู

ปรากฎว่าเสร็จหมดแล้วเหลือแต่ส่วนของหัวอย่างเดียว ซื้อหัวมาใส่ก็สามารถ
เอามาใช้ที่ อบต.ได้เลย แต่ในเรื ่องของการจะทำเบิกจ่ายฝ่ายการเงินตอนนี้
สามารถอยู่ช่วยไม่ทันแล้ว 

นายเสถียรชัย อักษรสม ครับ ท่านนายก ในส่วนของปัญหาของ นายปิยะ แซ่เอีย สมาชิกสภาหมู่ที่ 3  
(รองนายก) ได้ฟังมา ในเรื่องของขยะหมู่ที่3 ทางผมได้เข้าไปดูแลหลุมขยะกับรองปลัดในเรื่อง

ขยะ ทุกปัญหาผมเชื่อว่า เราอยากจะแก้ไข การแก้ไขในบางปัญหา เราก็อยากแก้ไข
ให้เป็นการเร่งด่วน แต่ว่าในบางเรื ่องการแก้ไขของเราเหมือนกับ     ทุกปัญหา 
เพราะว่าเราไม่ได้ปรึกษาหารือกันอย่างพอสมควร ไม่ค่อยได้คุยกันเพราะปัญหาทุก
ปัญหาเราจะต้องแก้ไข การแก้ไขเราต้องแก้ไขด้วยวาจากันก่อน ผมเองถึงจะไม่ได้
เข้า อบต. บ่อยครั้งเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพ ผมเข้ามาทำหน้าที่นี้ด้วยความตั้งใจ เข้ามา
ทำงานเพ่ือประชาชนชาวตำบลวัง แต่ในส่วนของขยะที่ว่า เป็นปัญหาที่ 1 ฝนตกมัน
จะเกิดกลิ่นฟุ้ง อากาศเป็นพิษ แต่จริงแล้วปัญหาของหมู่ที่ 3 เรื่องขยะ ผมเองเท่าที่
ทราบมา ผมเห็นว่าเป็นปัญหาของขยะเดินทางมาจากที่อ่ืนถึง 80% นะครับ ท่านปิ
ยะ แซ่เอียครับ เป็นขยะเดินทางไม่ใช่ขยะในถิ่น ผมเชื่อว่าปัญหานี้แก้ไม่ยาก ถ้าเรา
คิดร่วมกันจะแก้ เพราะผมเชื่อว่าหมู่บ้าน  หมู่ที่ 3 บ้านตนบ้านฉัน รักษากันได้ไม่ 
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 จำเป็นที่จะต้องเอาขยะมากองไว้ที่เดียว แต่เท่าที่ผมทราบเป็นขยะเดินทางมาจาก
หมู่อ่ืน และก็เอามาทิ้งที่เดียวกันทำให้ขยะเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ ในส่วนของตรงนี้ผมเชื่อว่า 
สามารถแก้ได้ และแก้ได้ในเพรุ่งนี้ ตอนเช้าก็ได้ ฝากไว้ครับในส่วนของขยะ คนนอก
จะไม่เอาขยะมาทิ้ง เพียงแค่เราขึ้นป้าย ในส่วนของถนนที่เป็นหลุมเป็นบ่อ ตรงนั้น
เราต้องมีทางออก ทุกปัญหามีทางออก แต่เราต้องแก้ปัญหาต่อไป ผมขอฝากกับทุก
คน การแก้ปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างเราอย่าแก้ด้วยอารมณ์ เราแก้กันด้วยการสื่อสาร
การพูดคุยกัน และทุกปัญหาผมเชื่อว่าแก้ได้ ผมก็ขอตอบแทนนายกไปแล้ว คิดว่า
คงเข้าใจครับ ขอบคุณครับท่านประธานครับ 

นายปิยะ แซ่เอีย - ครับ ส่วนเรื่องของขยะ ผมว่าเป็นเรื่องที่เร่งด่วน เพราะบางคนที่ผมได้ฟัง 
(เลขานุการสภาฯ) เสียงสะท้อน ส่วนมากก็จะพยายามจะเอาออกสื่อ ส่วนของเรื ่องปากคลอง      

ผมขอมติในสภา และทางท่านนายกด้วย ว่าผมจะลองดำเนินการทำหนังสือเพ่ือ
ยื่นร้องศูนย์ดำรงธรรม เพ่ือเข้ามาแก้ปัญหาเรื่องของปากคลอง เพราะปากคลอง
ช่วงนี้ตื ้นเขินจริงๆ เรือเข้าออกได้ลำบาก เพราะคนหมู่ที ่ 3 พื้นที่ข้างเคียง 
รายได้จริงเกิดจากการทำประมง ถ้าเราไม่รีบแก้ไขปัญหาก็จะเข้ามาเรื่อยๆครับ 

นายเสถียรชัย อักษรสม - ครับกราบเรียนประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกทุกท่าน และผู้เข้าร่วม 
(รองนายก) ประชุม เจ้าหน้าที่ โดยเฉพาะเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม ผมเองได้รับมอบหมายจาก

ท่านนายก ให้เข้าร่วมประชุมเกี่ยวกับการปรึกษาของโรงเรียนวัดอัมพาวาส 
เนื่องจากโรงเรียนวัดอัมพาวาส ขาดอุปกรณ์ขาดบุคคล ครูผู้สอนที่จะมีขึ้น 2 คน 
แต่ครู 2 ท่านเคยมาพูดคุยกับท่านนายก นายกก็รับปากไปแล้ว และมอบหมาย  
พอมา ณ วันนี้ ในเรื่องของเงินค่าตอบแทนของคุณครูเดือนละ 6,000 บาท     
ต่อคน เพราะฉะนั้นถ้าจ้างครูผู ้สอน 2 คน จะตกเดือนละ 12 ,000 บาท       
ในเรื่องของเงินที่จะจัดจ้างต่อเกิดน้อยลง เหลือประมาณ 30,000 บาท ผมได้
ประชุมกับคณะกรรมการศึกษา ประธานของคณะกรรมการศึกษา ได้แก่ กำนัน
เรืองศักดิ ์  ซุยจินา เป็นประธาน ในส่วนขององค์การบริหารส่วนตำบลวัง       
ทางเราได้เข้าร่วมกัน 2 คน 1. รองปลัด สงวนศักดิ์ วิมลศรี และ 2. ตัวผมเอง 
นายเสถียรชัย อักษรสม ได้ร่วมพูดคุยเรื่องที่เราจะจัดงานหาเงินเพื่อมีรายได้   
จ้างครูต่อไป ในเมื่อเกิดเหตุการณ์แบบนี้ไม่ว่าจะโรงเรียนบ้านดินก้อง หรือ
โรงเรียนวัดขจรบำรุง พวกเราในฐานะเป็นผู้นำชุมชนของตำบลวังของหมู่บ้าน 
เราต้องร่วมกันรับผิดชอบ ผมเลยเอาข้อความมาคุยกับท่านนายก ท่านสมาชิก
สภาทุกคน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ขอความร่วมมือ และเรากำหนดจัดกิจกรรมงาน
กินเลี้ยงน้ำชาในวันที่ 29 กรกฎาคม 2565 เราจะเชิญแขกประมาณ 1,500 
– 2,000 คน ที่เรากำหนดไว้ อันนี้ผมขอเกริ่นไว้ก่อน เพราะผมอยากได้ความ
ร่วมมือจากทุกคนในส่วนของการจัดงาน เราจะมีเวทีกลาง และการแสดงของ
นักเรียนโรงเรียนวัดอัมพาวาส จำนวน 2 ชุด โรงเรียนวัดขจรบำรุง จำนวน 2  ชุด 
รวมเป็น 4 ชุด และของแม่บ้านอีก จำนวน 2 ชุด ในส่วนของการรับผิดชอบจะ
ประชุมอีกครั้งหนึ่งว่าใครรับผิดชอบอะไร เพราะเราต้องการให้สีสันของงาน 
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 ออกมาดี และได้เงินด้วยขอฝากน้องๆ สมาชิกทุกคน งานโรงเรียนวัดอัมพาวาส 
เขตรับผิดชอบของนายชวลิต สองปักษี สมาชิก อบต.หมู่ที่ 7 เราต้องช่วยกัน
กระจาย ช่วยกันหาเงิน และผมอาจจะไปขอจากบุคคลภายนอก ฝากทุกคนด้วย 
ก็ฝากไว้เท่านี้ ในส่วนของเพิ่มเติมเราจะมีหนังสือเชิญประชุมกันอีกครั้ง พอเดือน 
มิถุนายน เราจะเริ ่มดำเนินการและจะไปจบที่กรกฎาคม ฝากความร่วมมือ       
กับทุกคน และขอบคุณมากครับ 

นายสมมารถ ช่วยรักษา ฝากอีกเรื่องครับ ในส่วนของกิจกรรมวันที่ 3 สำหรับกิจกรรม เฉลิมพระเกียรติ 
(นายก อบต.) พระบรมราชินี ในวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 3 มิถุนายน 2565 สำหรับ

กิจกรรมก็มี 2 ช่วง ก็คือช่วงเช้าและช่วงเย็น ช่วงเช้าถ้าใครมีความสะดวกจะไป
ตักบาตรเช้า เริ ่มตักบาตรเวลา 07.00 น. พระสงฆ์ 69 รูป มีการตักบาตร 
พระสงฆ์พรมน้ำมนต์ มีนายอำเภอจุดธูปเทียน พระสงฆ์ให้ศีล อาราธนาศีล
พร้อมด้วยนายอำเภอหัวหน้าส่วนราชการถวายผ้าไตร และเสร็จสิ้นพิธีเมื่อ
นายอำเภอทำบุญตักบาตรเป็นอันเสร็จพิธีในช่วงเช้า ถ้าใครสะดวกก็ให้ไปเข้า
ร่วมช่วงเช้า และที่สำคัญผมอยากฝากในพิธีการช่วงตอนเย็น เวลา 17.30 น. 
ผมขอเชิญ เพื่อนๆสมาชิก คณะบริหาร และเจ้าหน้าที่พนักงานองค์การบริหาร
ส่วนตำบลวัง อยากให้ไปร่วมงานพร้อมกันเวลา 18.00 น. หัวหน้าส่วนราชการ 
รัฐวิสาหกิจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคหน่วยงานรัฐและเอกชนและประชาชน
ถวายพานพุ่ม เวลา 19.00 น. ในส่วนของช่วงเย็นผมเองอยากให้ทุกคนไปร่วมพิธี 
หลายปีมาแล้วที่กิจกรรมที่เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์  ในงานของศาสนา 
อีกหลายๆงานก็ไม่ได้จัดกิจกรรมและที่ผ่านมาเราก็ยังไม่ได้ทำกิจกรรมร่วมกัน
สักครั้ง มาครั้งนี้ผมขอความร่วมมือกับทางเพื่อนสมาชิกทุกท่าน ไปร่วมงานใน
วันเวลาดังกล่าว สำหรับอีกเรื่องผมก็อยากขอขอบคุณสมาชิกที่ให้ความร่วมมือ
ในการร่วมกันจัดฝึกโครงการฝึกอบรม อปพร. ทั้งหมด 51 คน ได้มีสมาชิกมาร่วมกัน
วัดตัวเพื่อจะเข้าฝึก อปพร. โดยมารวมตัวตัดชุดกันอย่างพร้อมเพรียง ผมเชื่อว่า
มาวันนี้ อปพร.ที่จะร่วมทำงานกับเรา ผมเองก็มีเจตนารมณ์หลังจากนี้ถ้าเรา
ฝึกอบรม อปพร.ไปแล้ว ผมเองจะเข้าไปดูแลในส่วนของ อปพร.โดยที่จะหา
สถานที่ทำการสำหรับ อปพร.ได้คิดไว้หลายที่ ไม่ว่าจะเป็นแถวโรงเรียนบ้านดิน
ก้อง ที่ผมได้ไปคุยกับทางราชพัสดุ หรือว่าอาจจะใช้ในส่วนของศาลา หมู่ที่ 3 
หรือหลายๆที่ สำหรับ อปพร.ที่มาฝึก ส่วนหนึ่ง ภายในอนาคต กฎหมายได้
บังคับไว้ว่าทุกท้องถิ่นต้องมี อปพร. ในส่วนของเราจะได้ฝึกอบรม สำหรับ อปพร.
รอบนี้ผมคิดไว้ว่าใครที่มีลูกหลานของ อปพร. ผมจะฝากให้เข้าทำงาน ไม่ว่าจะ
เป็นโรงงานหรือบริษัทที่มีศักยภาพมากพอและจะช่วยดูแลเหมือนพี่เหมือนน้อง 
หลายๆส่วนเราจะสร้างงานให้กับ อปพร. และที่สำคัญที่สุดก็คือในเรื่องของเบี้ย
เลี้ยง ค่าตอบแทนที่เราจะทำ ผมจะทำให้เป็น อปพร.ที่มีศักยภาพ ก็ขอขอบคุณ
ทุกคนที่ให้ความร่วมมือในวันนี้ ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดี ถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่เคยเกิด
ขึ้นกับองค์การบริหารส่วนตำบลวัง ที่มีสมาชิกและชาวบ้านมาวัดตัวตัดชุดพร้อม
เพรียงกัน ขอขอบคุณเพ่ือนๆสมาชิกทุกท่านด้วย 

/นายคีรี... 
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นายคีรี สุบรรณรัตน์  ขอขอบคุณท่านนายก ผมขอเสริมในส่วนของกิจกรรมงานวันที่ 3 มิถุนายน  
(ประธานสภาฯ) 2565 ถ้าใครมีชุดจิตอาสาก็ให้ใส่ชุดจิตอาสา ถ้าไม่มีชุดจิตอาสาก็ขอให้ใส่เสื้อ  

สีม่วงมาร่วมงาน ทางงานได้เน้นเสื้อสีม่วง และผมก็อยากเสนออนายกให้ไปคิด 
ขอแสดงความคิดเห็นในเรื่องของการฝึกอบรม อปพร. ขอเสนอให้ฝึกหมู่ที่ 4 
ผมว่าสถานที่มีความพร้อม สถานที่กว้างขวาง บรรยากาศดี และรถจะวิ่งเข้า
ออกก็ง่ายและสบายกว่า 

นาสมมารถ ช่วยรักษา ผมเองก็เห็นด้วย  เพราะสถานที่มีความสะดวก ห้องน้ำพร้อม พร้อมทุกอย่าง  
(นายก อบต.) และสถานที่ก็กว้างขวางผมก็เห็นด้วย ที่จริงวันนั้นสมาชิกและหลายๆคนเสนอให้ฝึก 

หมู่ที่ 4 ศาลาประชาคม ตำบลวัง อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
นายคีรี สุบรรณรัตน์  - ครับ และอีกเรื่อง ในเรื่องอ่ืนๆ ของเจ้าหน้าที่ไฟฟ้า นายกฯ ยังไม่ให้คำตอบ 
(ประธานสภาฯ) ผมเลยว่าจะรับคนมาทำงานวันไหน ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนไหนแล้ว  
นายสมมารถ ช่วยรักษา ในส่วนของเจ้าหน้าที่ไฟฟ้าที่จะรับเข้ามาทำงาน ในส่วนนี้ให้รองปลัดฯอธิบายครับ  
(นายก อบต.)  
นางทิพภา เฮ่าหนู เรื่องนี้ขออนุญาตพูดนะคะ เฉพาะจ้างเหมาบุคคลภายนอก ตำแหน่ง คนงาน 
(เจ้าพนักงานธุรการ) ทั่วไป ซึ่งได้มาดูระเบียบแล้ว ระเบียบบอกว่าไม่สามารถจ้างได้เพราะตำแหน่ง

เป ็นตำแหน่งซ ้ำซ ้อน เพราะซ ้ำก ับคนงานท ั ่ว ไป ม ันซ ้ำซ ้อนใช้ ไม ่ ได้                 
ต้องเปลี่ยนเป็นตำแหน่งอ่ืน     

นายคีรี สุบรรณรัตน์ หาทางออกของเจ้าหน้าที่ท่ีจะรับมาทำงานช่างไฟฟ้า โดยไม่ได้จบไฟฟ้าจะไม่ 
(ประธานสภาฯ) สามารถจ้างได้ คนที่เราต้องการคือเจ้าหน้าที่คนนี้มีความรู้ แต่วุฒิยังไม่ตรงกับ

งานเลยยังรับไม่ได้ ขอความคิดเห็น 
นางทิพภา เฮ่าหนู ดิฉันขอเสนอ หลังจากดิฉันที่ได้รับฟังจากปลัดเฉลิมพล กรณถี้าเราจะจ้างเขา 
(เจ้าพนักงานธุรการ) เข้ามาทำให้จ้างเป็นงานๆไป ถ้าเราจะจ้างไฟฟ้า เราจะกำหนดเวลาว่าเสร็จตอน

ไหนเหมือนเป็นโครงการ ถ้าเป็นแบบนี้จะสามารถรับได้ ระยะเวลาเราจะ
กำหนดให้เสร็จในเวลานี้ มีเงินเดือนให้ เป็นโครงการๆ เมื่อทำเสร็จ  

นายคีรี สุบรรณรัตน์ สรุปในเรื่องของจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ รองปลัด สงวนศักดิ์ วิมลศรี จะรับผิดชอบเอง 
(ประธานสภาฯ) ถ้าสมาชิกไม่มีอะไรแล้ว ผมขอปิดการประชุมครับ 

มติที่ประชุม  - รับทราบ – 

     ปิดประชุม เวลา  14.30  น. 
 
 (ลงชื่อ)   ผู้บันทึกรายงานการประชุมฯ 
                  (นายปิยะ แซ่เอีย) 
      เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัง 
 
 
 (ลงชื่อ)   ผู้ตรวจรายงานการประชุมฯ 
                (นายคีรี สุบรรณรัตน์ ) 
      ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัง 


